

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

Ngày 31/01/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 237/QĐ-BYT, về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Covid-19; Theo đó, ở cấp độ 4 (Dịch lây lan rộng trong cộng đồng), ngành Y tế phải thiết lập bệnh viện dã chiến;

Thực hiện Quyết định 2890/QĐ-BYT ngày 12/8/2009 của Bộ Y tế, về việc ban hành “Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm”;

Ban Chỉ đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do biến chủng mới của vi rút Corona gây ra xây dựng Kế hoạch triển khai Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích:**

Tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, theo dõi, chăm sóc, điều trị các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có số trường hợp nghi ngờ và số trường hợp bệnh xác định trên 100.

##### **2. Yêu cầu:**

Triển khai nhanh, đúng quy định, bảo đảm công tác cách ly, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc hiệu quả;

Không để xảy ra tình trạng bị động trong công tác thu dung, phân luồng điều trị, chăm sóc bệnh nhân;

Hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho nhân viên y tế, cho cộng đồng.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Triển khai bệnh viện dã chiến**

1.1 Trong trường hợp số trường hợp nghi ngờ và số trường hợp xác định bệnh Covid-19 trên 100: Đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y học cổ truyền hiện nay (ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa). Khả năng tiếp nhận 300 bệnh nhân, trong đó khoa Hồi sức cấp cứu 20 giường (đặt tại tầng trệt khoa Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa).

1.2 Trong trường hợp số trường hợp nghi ngờ, số trường hợp xác định bệnh Covid-19 trên 300: Tiếp tục đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền). Khả năng tiếp nhận 200 bệnh nhân, trong đó khoa Hồi sức cấp cứu 20 giường (đặt tại lầu I khoa Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa).

### **2. Kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực:**

#### **2. 1. Cơ sở vật chất:**

- Do Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí đã có cơ sở vật chất sẵn có, do đó không cần xây dựng, chỉ sửa chữa nhỏ, bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với nhu cầu Bệnh viện dã chiến và nhu cầu tiếp nhận.

- Bệnh viện dã chiến bao gồm các khu nhà sau:

+ Khu chuyên môn:

- Khu vực lâm sàng<sup>1</sup>:

Khu Hồi sức cấp cứu (Khu vực đỏ) đặt tại khoa Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa.

Khu vực đỏ các phòng bệnh có oxy tường, có vị trí kết nối máy thở, dành cho các trường hợp bệnh xác định, các trường hợp bệnh nghi ngờ phải thở máy;

Khu vực vàng: Các phòng bệnh có oxy tường hoặc sử dụng oxy bình nếu không có oxy tường, dành cho các trường hợp bệnh xác định, các trường hợp

<sup>1</sup> Hướng dẫn xây dựng khu cách ly trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế

bệnh nghi ngờ có suy hô hấp, chưa cần thở máy; Trong khu vực vàng, ngoài các phòng bệnh còn có phòng thủ thuật;

Khu vực xanh: Các phòng bệnh cho các trường hợp bệnh nghi ngờ không suy hô hấp và khu vực cách ly người khỏi bệnh trước khi trả về cộng đồng.

Trong từng khu vực, người xác định bệnh (xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2) và người nghi ngờ bệnh không nằm chung phòng bệnh.

Khu tiếp nhận với 5 phòng khám và 1 phòng cấp cứu 5 giường.

Trong khu vực lâm sàng có khu vực đệm, có nhà vệ sinh, trang bị nước sát khuẩn, đèn cực tím, để nhân viên y tế thay đồ, mặc đồ phòng hộ trước khi khám, chăm sóc, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng tại giường các trường hợp bệnh xác định, các trường hợp bệnh nghi ngờ.

- Khu vực cận lâm sàng: Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Dược, Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Nhà đại thể.

Trong khu vực cận lâm sàng có khu vực đệm, có nhà vệ sinh, trang bị nước sát khuẩn, đèn cực tím để nhân viên y tế cởi đồ, mặc đồ phòng hộ trước khi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng các trường hợp bệnh xác định, các trường hợp bệnh nghi ngờ.

+ Khu hành chính phục vụ chuyên môn: Phòng trực của nhân viên y tế; Phòng đặt trang thiết bị, vật tư tiêu hao; Phòng thay đồ sạch; Phòng thay đồ bẩn; Phòng xử lý tạm thời đồ vải, chất thải và dụng cụ; Nhà xe (sau khi đã khử trùng);

+ Khu vực xử lý khử trùng xe sau khi đón bệnh nhân;

+ Nhà giặt và khu vực đặt các nồi hấp tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải;

+ Hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm rắn; Hệ thống xử lý chất thải lỏng;

+ Khu hành chính phục vụ công tác quản lý: Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Công nghệ thông tin; Phòng Điều dưỡng-Công tác xã hội; Phòng Hành chính Kế toán; Phòng Giao ban trực tuyến; Phòng Hội chẩn từ xa.

+ Khu lưu trú cho nhân viên: Phòng nghỉ; Phòng ăn; Khu cách ly 14 ngày cho nhân viên y tế và người lao động sau khi hết nhiệm vụ.

- Trưởng Tiểu ban Hậu cần là đầu mối, phối hợp Tiểu ban Điều trị, tham mưu xây dựng, bố trí các khoa phòng bảo đảm theo qui định của Bộ Y tế.

## 2.2. Nhân lực:

- Lãnh đạo 2 Bệnh viện dã chiến (tại Bệnh viện Y học cổ truyền với 300 giường bệnh và tại Bệnh viện Phổi Phạm hữu Chí với 200 giường bệnh) do lãnh đạo Sở Y tế đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công.

- Nhân sự hoạt động tại 2 Bệnh viện dã chiến:

Nhân sự cho Bệnh viện dã chiến 300 giường: 300. Nhân sự cho Bệnh viện dã chiến 200 giường: 200 (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

- Nguồn nhân lực:

+ Bệnh viện dã chiến 300 giường: Tập trung nhân lực toàn Ngành, cụ thể:

Huy động tất cả Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế của Khoa Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa;

Huy động hầu hết Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế của bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (còn giữ lại 2 Bác sĩ, 2 Dược sĩ, 4 điều dưỡng, 2 hộ lý cho Khoa Lao kháng thuốc);

Huy động thêm Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế Hồi sức cấp cứu, Nội, Nhi các bệnh viện tuyến tỉnh, các TTYT tuyến huyện;

Huy động thêm Bác sĩ, Dược sĩ của bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, bệnh xá Hải đoàn 171, bệnh xá Công an tỉnh đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hải đoàn 171, Công an tỉnh được tập huấn để tham gia tình nguyện làm hộ lý, y công, nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà đại thể, lái xe.

+ Bệnh viện dã chiến 200 giường: Làm việc theo chế độ luân phiên 14/14 (làm việc 14 ngày, cách ly 14 ngày trước khi về đơn vị cũ).

Lãnh đạo Sở Y tế sẽ phân công, bố trí các nhân viên được huy động tham gia hoạt động tại 2 Bệnh viện dã chiến;

Lãnh đạo Bệnh viện đã chiến phối hợp Trưởng tiểu ban Điều trị bố trí các Bác sĩ, Điều dưỡng, nhân viên khác vào các vị trí làm việc.

2.3. Dự kiến thuốc, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện, trang bị phòng hộ và kiểm soát nhiễm khuẩn:

Trưởng Tiểu ban Hậu cần tham mưu thực hiện nội dung theo Văn bản 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế. Bệnh viện Bà Rịa xây dựng, bảo quản, phân phối các điều kiện hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn, vật tư, điện nước... phù hợp với qui mô Bệnh viện dã chiến.

2.4. Cận lâm sàng: Sử dụng các trang thiết bị sẵn có của Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; điều động thêm một số trang thiết bị từ Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, các Trung tâm Y tế tuyến huyện và Trung tâm y tế Vietsovpetro.

2.5. Dinh dưỡng:

Khoa Dinh dưỡng và bếp ăn tình thương của Bệnh viện Bà Rịa cung cấp các suất ăn và nước uống (Các dụng cụ đựng thức ăn để cấp phát cho bệnh nhân sử dụng 1 lần. Sau khi sử dụng xong phải được thu gom và tiêu hủy theo đúng quy định).

Phòng Điều dưỡng bệnh viện đã chiến tổng hợp nhu cầu ăn (đóng phí hoặc từ thiện) và nhu cầu ăn của nhân viên y tế hàng ngày.

Nhân viên Bệnh viện đã chiến tiếp nhận và phát cơm cho bệnh nhân, nhân viên y tế làm việc và thường trực tại bệnh viện dã chiến.

2.6. Xử lý chất thải:

Tất cả các chất thải rắn, các chất thải lỏng và cả rác sinh hoạt phát sinh trong khu vực điều trị, cách ly bệnh nhân xác định bệnh truyền nhiễm nhóm A đều là rác thải y tế lây nhiễm, phải thu gom và xử lý như rác thải y tế lây nhiễm.

Tất cả các chất thải rắn, các chất thải lỏng, rác sinh hoạt phát sinh trong các khu vực khác trong bệnh viện dã chiến, xử lý theo quy định hiện hành<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Xử lý chất thải trong Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế

Bệnh viện đã chiến đóng cửa khi các trường hợp xác định bệnh, nghi ngờ bệnh trong Bệnh viện đã chiến đã khỏi bệnh hoặc có thể chuyển sang các cơ sở điều trị khác, đồng thời, sau 14 ngày không có thêm trường hợp xác định bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh mới tại tỉnh.

#### 2.7. Công tác hậu cần:

Chỉ định nhập viện Bệnh viện đã chiến do Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện (khi phát hiện người bệnh tại cộng đồng, cơ sở y tế tư nhân hoặc tại Trung tâm Y tế) hoặc Thủ trưởng cơ sở y tế ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (khi phát hiện người bệnh tại cơ sở y tế ngành) hoặc Giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh (khi phát hiện người bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh) hội chẩn qua điện thoại cùng Trưởng phòng Nghiệp vụ Bệnh viện đã chiến (nếu không tiếp xúc được Trưởng phòng Nghiệp vụ Bệnh viện đã chiến thì hội chẩn qua điện thoại với lãnh đạo Bệnh viện đã chiến hoặc Trưởng Tiểu ban Điều trị Bệnh viện đã chiến).

Phương tiện vận chuyển: 6 xe cứu thương; trong đó, 3 xe cứu thương đỗ tại Bệnh viện đã chiến (dành cho việc đón người bệnh ở khu vực Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức) cùng 1 xe cứu thương đặt tại bệnh viện Lê Lợi (dành cho việc đón người bệnh ở khu vực Vũng Tàu, trong đó có khu vực sân bay trực thăng của Công ty bay dịch vụ Miền Nam), 1 xe cứu thương đặt tại Trung tâm Y tế Xuyên Mộc (dành cho việc đón người bệnh ở khu vực Xuyên Mộc, Đất Đỏ), 1 xe cứu thương đặt tại Trung tâm y tế Phú Mỹ (dành cho việc đón người bệnh ở khu vực Phú Mỹ). Xe cứu thương đặt tại bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm y tế Xuyên Mộc, Trung tâm y tế Phú Mỹ chỉ dành để vận chuyển bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, ra vào bằng cổng của khoa Nhiễm, đỗ xe ở vị trí cách biệt với xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân không bị nhiễm Covid-19 và các khu vực triển khai các hoạt động khác của bệnh viện, Trung tâm Y tế.

Chỉ sử dụng 6 xe cứu thương của Bệnh viện đã chiến để vận chuyển bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 (trường hợp không đủ đáp ứng, Sở Y tế sẽ huy động thêm). Xe cứu thương sau khi vận chuyển bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 về Bệnh

viện dã chiến, bàn giao bệnh nhân xong, phải vào vị trí riêng, để được phun xịt khử khuẩn (khoảng 5-10 phút) theo quy định của Bộ Y tế.

Người bệnh xác định bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến được miễn chi phí điều trị và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật liên quan chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

Bảo hiểm y tế chi trả theo Luật Bảo hiểm y tế đối với những người có thẻ BHYT khi điều trị và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật liên quan chẩn đoán, điều trị các bệnh khác ngoài bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến (trường hợp người bệnh không có thẻ BHYT thì tự chi trả).

Người bệnh có thể đăng ký ăn suất ăn từ thiện (miễn phí) hoặc đăng ký ăn suất ăn của khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Bà Rịa cấp phát (người bệnh tự chi trả chi phí, riêng bệnh nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đ/ngày).

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện dã chiến hoặc trong thời gian cách ly sau khi hết nhiệm vụ, được nhà nước chi trả tiền ăn (ngoài chế độ độc hại hoặc chế độ chống dịch theo quy định, nếu có). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nội dung này.

### **III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Sở Y tế**

- Lập văn bản trình Ủy ban dân nhân tỉnh chủ trương thành lập Bệnh viện dã chiến<sup>3</sup> (khi số trường hợp nghi ngờ và số trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh lên đến 30 trường hợp).

---

<sup>3</sup> Quy trình thành lập bệnh viện dã chiến:

- (i) Sở Y tế trình UBND tỉnh kèm dự thảo kế hoạch và dự thảo nhân sự chủ chốt;
- (ii) UBND tỉnh tham khảo ý kiến Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện dã chiến tại tỉnh;
- (iii) UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế, phối hợp các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tại tỉnh, thành lập Bệnh viện dã chiến;
- (iv) UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện dã chiến;
- (v) Sở Y tế, phối hợp các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tại tỉnh, bắt đầu thành lập Bệnh viện dã chiến trong vòng 24g sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh;
- (vi) Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định bổ nhiệm những người giữ chức vụ quản lý tại Bệnh viện dã chiến và Quyết định điều động, biệt phái các nhân viên còn lại về làm việc tại Bệnh viện dã chiến;
- (vii) Chỉ có Chủ tịch UBND tỉnh mới có thẩm quyền đóng cửa bệnh viện dã chiến

- Ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban Điều trị, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Hậu cần điều hành Bệnh viện dã chiến (dự thảo nhân sự các tiểu ban kèm theo tại phụ lục 2).

- Trưởng Tiểu ban Hậu cần dự trù kinh phí cho toàn bộ hoạt động Bệnh viện dã chiến và tham mưu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện, trang bị phòng hộ và phòng chống nhiễm khuẩn cho 2 Bệnh viện dã chiến, theo nội dung Văn bản 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Sở Y tế, hỗ trợ Giám đốc Bệnh viện dã chiến xây dựng quy chế hoạt động Bệnh viện dã chiến, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 phê duyệt.

- Chánh văn phòng Sở Y tế, phối hợp Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và Trưởng Tiểu ban Điều trị bệnh viện dã chiến, tham mưu Giám đốc Sở Y tế việc bổ nhiệm những người giữ chức vụ quản lý tại Bệnh viện dã chiến; điều động, biệt phái các nhân viên còn lại về làm việc tại Bệnh viện dã chiến; và đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tại tỉnh hỗ trợ, điều động các chiến sĩ tình nguyện đảm nhiệm các vị trí làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, tham mưu Giám đốc Sở Y tế, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về chuyên môn khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quy chế bệnh viện và phối hợp các phòng khác của Sở Y tế, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc các lĩnh vực khác.

- Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế tham mưu Giám đốc Sở Y tế trong việc mua sắm, trang bị, điều phối trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ cho hoạt động Bệnh viện dã chiến; Hướng dẫn, giám sát Bệnh viện dã chiến thực hiện các nội dung chi, mức chi, hình thức mua sắm cho hoạt động của Bệnh viện dã chiến đảm bảo các quy định pháp luật; Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện dã chiến, định kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo cho Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-



19 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Chỉ đạo chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

## **2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:**

### **2.1. Bệnh Viện Bà Rịa:**

Là đầu mối, cùng với tiểu ban Điều trị, tiểu ban Hậu cần dự thảo việc thiết kế sơ đồ, sắp xếp các khu vực, bộ phận, khoa phòng tại 2 Bệnh viện dã chiến.

Phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính-Sở Y tế trong việc dự trù đảm bảo công tác hậu cần, vật tư, trang bị phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn, điện nước... tại 2 Bệnh viện dã chiến.

Tập huấn chuyên môn, phác đồ điều trị, quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật cho Bác sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế khám chữa bệnh và các chiến sĩ tình nguyện làm việc tại Bệnh viện dã chiến

Chịu trách nhiệm hội chẩn, tư vấn chuyên môn do hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện dã chiến.

Cử Bác sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế khoa Nhiễm và các khoa khác, tham gia nhân sự khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến. Điều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện dã chiến.

Xây dựng kế hoạch diễn tập tiếp nhận bệnh nhân vào Bệnh viện dã chiến tại bệnh viện YHCT hiện nay và tổ chức diễn tập.

### **2.2. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh:**

Cử cán bộ chuyên môn, phối hợp triển khai các khu vực cách ly và các khu vực triển khai khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong Bệnh viện dã chiến, lây nhiễm cho nhân viên y tế;

Đầu mối của Tiểu ban Giám sát, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng ổ dịch, vệ sinh khử khuẩn môi trường trong và ngoài bệnh viện, vệ sinh khử khuẩn phương tiện vận chuyển, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chống lây nhiễm trong Bệnh viện dã chiến.

Giám sát các trường hợp cách ly và triển khai các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ.

### 2.3. Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí:

Phối hợp các phòng Sở Y tế và Bệnh viện Bà Rịa về việc giao, bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, các phòng bệnh, phòng làm việc tại các Bệnh viện dã chiến.

Cử phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện dã chiến theo phân công của Sở Y tế.

Khi thành lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện YHCT, Bệnh viện YHCT điều chuyển nhân sự, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men phục vụ công tác khám chữa bệnh YHCT sang Bệnh viện Bà Rịa, triển khai các phòng khám ngoại trú YHCT tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Bà Rịa và triển khai các giường bệnh nội trú lồng ghép vào khoa YHCT và khoa PHCN của Bệnh viện Bà Rịa.

Khi thành lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động các chương trình y tế vẫn triển khai tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, tuy nhiên, điều chỉnh sắp xếp các khu hành chính, khu quản lý điều hành, khu vực lâm sàng và phi lâm sàng của Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí phù hợp và cách biệt với các khu vực triển khai Bệnh viện dã chiến, có lối đi riêng.

### 2.4. Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Mắt

Cử nhân sự, phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện dã chiến theo phân công của Sở Y tế.

Bệnh viện Lê Lợi cung cấp số điện thoại của lái xe vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến Bệnh viện dã chiến khi có chỉ định.

### 2.5. Các TTYT huyện, thị, thành phố:

Cử nhân sự, phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện dã chiến theo phân công của Sở Y tế.

Giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, liên hệ Bệnh viện dã chiến hoặc 3 đơn vị đầu mối xe cứu thương tại địa bàn để chuyển người bệnh từ cộng đồng đến Bệnh viện dã chiến khi có chỉ định.

Trung tâm Y tế Xuyên Mộc và Trung tâm Y tế Phú Mỹ cung cấp số điện thoại của lái xe vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến Bệnh viện dã chiến khi có chỉ định.

#### 2.6. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe:

Truyền thông, hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh và hợp tác ngành Y tế trong việc triển khai Bệnh viện dã chiến.

Cung cấp tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đặt trong Bệnh viện dã chiến và phát cho người bệnh.

### 3. Các đơn vị y tế khác trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

3.1. Bệnh xá BCHQS tỉnh, bệnh xá BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, bệnh xá Hải đoàn 171, bệnh xá Công an tỉnh:

Hỗ trợ nhân sự chuyên môn, các chiến sĩ tình nguyện, phương tiện, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến theo đề nghị của Sở Y tế.

Giám sát tình hình sức khỏe và dịch tễ của các chiến sĩ và thân nhân chiến sĩ, liên hệ Bệnh viện dã chiến hoặc các đơn vị đầu mối xe cứu thương tại địa bàn để chuyển người bệnh từ cộng đồng đến Bệnh viện dã chiến khi có chỉ định.

#### 3.2. Trung tâm Y tế Vietsovpetro:

Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến theo đề nghị của Sở Y tế (tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh).

Giám sát tình hình sức khỏe và dịch tễ của những người nước ngoài và người lao động trong ngành dầu khí, ở bờ hoặc ở xa bờ, liên hệ Bệnh viện dã chiến hoặc các đơn vị đầu mối xe cứu thương tại địa bàn để chuyển người bệnh từ cộng đồng đến Bệnh viện dã chiến khi có chỉ định.

### 4. Các Sở, ban ngành:

#### 4.1. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc thành lập và các hoạt động của Bệnh viện dã chiến theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách.

#### 4.2. Sở Thông tin Truyền thông:

Hỗ trợ thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh và hợp tác ngành Y tế trong việc triển khai Bệnh viện dã chiến.

Hỗ trợ kỹ thuật triển khai phần mềm hội chẩn từ xa, giao ban trực tuyến, phần mềm thăm thân nhân người bệnh tại các Bệnh viện dã chiến.

#### 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Đầu mối, thông tin, huy động các tình nguyện viên tham gia các hoạt động của Bệnh viện dã chiến, phù hợp với năng lực của tình nguyện viên và nhu cầu vận hành, hoạt động của Bệnh viện dã chiến;

Đầu mối, thông tin, huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân tài trợ đóng góp kinh phí, hiện vật hỗ trợ động viên người bệnh và/hoặc nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Tùy theo tình hình dịch bệnh và thực tiễn của Bệnh viện dã chiến, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh sẽ bổ sung kế hoạch khi cần thiết .

(Kèm theo Văn bản 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục QL KCB-Bộ Y tế)/.

**KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH  
PC DỊCH BỆNH COVID-19  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

#### ***Nơi nhận:***

- CT UBND tỉnh- Trưởng BCĐ (báo cáo);
- Ông Trần Văn Tuấn – Phó BCĐ tỉnh
- BCĐ tỉnh PC dịch bệnh Covid-19;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng thuộc SYT (th/hiện);
- Các BV, TTYT (th/hiện);
- TTYTDP, T4g;
- Lưu: VT, NV

**Phạm Minh An**

## **Phụ lục 1:**

**Cơ số nhân lực cho 300 giường bệnh: 300**

### **70 bác sĩ:**

12 Bác sĩ trực 8/24 Hồi sức cấp cứu (khu vực đỏ) 20 giường (4 kíp, mỗi kíp 3 người, ghi tắt là 3x4);

18 Bác sĩ trực 12/24 khu vực vàng 60 giường bệnh (6x3);

10 bác sĩ trực 24/24 khu tiếp nhận trực (5x2);

22 bác sĩ trực 24/24 khu vực xanh 220 giường bệnh (2 kíp, mỗi kíp 1 phụ trách và 10 Bác sĩ);

2 Bác sĩ xét nghiệm trực 24/24;

4 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trực 24/24 ((1 X quang, 1 Siêu âm) x 2);

1 BGD và 1 Kế hoạch nghiệp vụ;

### **140 Điều dưỡng-Kỹ thuật viên:**

20 Điều dưỡng trực 8/24 (5x4) khu vực đỏ 20 giường bệnh;

40 Điều dưỡng trực 8/24 (10 x 4) khu vực vàng 60 giường bệnh;

10 Điều dưỡng làm việc khu tiếp nhận trực 24/24;

33 Điều dưỡng trực 12/24 (11 x3) khu vực xanh 220 giường bệnh;

2 điều dưỡng phụ siêu âm trực 24/24;

18 kỹ thuật viên xét nghiệm trực 12/24 (6 x3);

9 kỹ thuật viên X quang trực 12/24 (3 x3);

1 Kế hoạch nghiệp vụ, 4 Điều dưỡng trưởng, 3 Điều dưỡng hành chính.

### **90 nhân viên:**

18 Dược sĩ trực 12/24 (6 x3);

8 Dinh dưỡng phát cơm trực 24/24 (4x2);

2 lãnh đạo khoa trực 24/24 và 21 nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn trực 12/24 (7x3);

12 tài xế trực 24/24 (6x2);

9 nhân viên nhà đại thể trực 12/24 (3 x3);

20 y công, khử trùng tiêu độc, nhân viên khác trực 12/24 ((6x3)+2)

**Cơ số nhân lực cho 200 giường bệnh: 200**

**45 bác sĩ:**

- 15 Bác sĩ trực 12/24 khu vực vàng 40 giường bệnh (5x3);
- 8 bác sĩ trực 24/24 khu tiếp nhận trực (4x2);
- 14 bác sĩ trực 24/24 khu vực xanh 160 giường bệnh ((6+1)x2);
- 2 Bác sĩ xét nghiệm trực 24/24;
- 4 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trực 24/24 ((1 X quang, 1 Siêu âm) x 2);
- 1 BGD và 1 Kế hoạch nghiệp vụ;

**87 Điều dưỡng-Kỹ thuật viên:**

- 24 Điều dưỡng trực 8/24 (6 x 4) khu vực vàng 40 giường bệnh;
- 8 Điều dưỡng làm việc khu tiếp nhận trực 24/24;
- 24 Điều dưỡng trực 12/24 (8 x3) khu vực xanh 160 giường bệnh;
- 12 kỹ thuật viên xét nghiệm trực 12/24 (4 x3);
- 2 điều dưỡng phụ siêu âm trực 24/24;
- 9 kỹ thuật viên X quang trực 12/24 (3 x3);
- 1 Kế hoạch nghiệp vụ, 4 Điều dưỡng trưởng, 3 Điều dưỡng hành chính.

**68 nhân viên:**

- 12 Dược sĩ trực 12/24 (4 x3);
- 6 Dinh dưỡng phát cơm trực 24/24 (3x2);
- 2 lãnh đạo khoa trực 24/24 và 15 nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn trực 12/24 (5x3);
- 8 tài xế trực 24/24 (4x2);
- 6 nhân viên nhà đại thể trực 12/24 (2 x3);
- 19 y công, khử trùng tiêu độc, nhân viên khác trực 12/24 (6x3)+1

**Phụ lục 2**  
**Các tiểu ban thành lập và điều hành bệnh viện dã chiến**

**Tiểu ban Điều trị:**

Trưởng ban: Bs Ck2 Nguyễn Đình Tuấn – PGĐ BV Lê Lợi

Phó ban: Bs Ck1 Nguyễn Văn Phi - TK Nhiễm bệnh viện Bà Rịa

Thành viên: - TP KHTH BV Bà Rịa

- TP KHTH BV Phạm Hữu Chí

**Tiểu ban Giám sát:**

Trưởng ban: Bs Ck2 Hà Văn Thanh - GD TTYT Dự phòng

Phó ban: Ths Bs Nguyễn Trường Giang – PGĐ BV Phạm Hữu Chí

Thành viên: - TK Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm – sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng TTYT Dự phòng

- TK Hô hấp BV Phạm Hữu Chí

**Tiểu ban Hậu cần:**

Trưởng ban: Bs Ck2 Nguyễn Viết Điện – TP KHTC Sở Y tế

Phó ban: Ds Phạm Duy Khanh – PGĐ BV YHCT

Thành viên: - TP Hành chính quản trị BV Bà Rịa

- TP Hành chánh tổ chức BV YHCT

- TK Dược BV Bà Rịa

- TK Dược BV Phạm Hữu Chí